



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ภารกิจทะเบียนและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 86329-30

ที่ พบ043/2563

วันที่

เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับ “ดีมาก”

เรียน หัวหน้าภาควิชา / ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

- อ้างถึง 1. ระเบียบจุฬาฯ ว่าด้วยการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561
2. ประกาศจุฬาฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ และรายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562

สิ่งที่ส่งมาด้วย (ร่าง) เกณฑ์การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับ “ดีมาก” สำหรับนิสิตเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561 จากมติที่ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรและวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

ตามที่ คณะได้จัดทำประกาศฯ เกณฑ์การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับ “ดีมาก” สำหรับผู้เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไปนั้น เพื่อให้การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์สอดคล้องกับข้อบังคับจุฬาฯ พ.ศ. 2561 ภารกิจทะเบียนฯ ฝ่ายวิชาการ จึงขอปรับเกณฑ์การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับ “ดีมาก” ซึ่งที่ประชุม คณะกรรมการหลักสูตรและวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาและเห็นชอบแล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) นั้น ซึ่งภารกิจทะเบียนและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ จะดำเนินการเสนอคณะกรรมการบริหารคณะฯ พิจารณออนุมัติก่อนประกาศใช้สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561 ต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจกำหนดมาตรฐานของวารสารทางวิชาการ หรือรายงานการประชุม ฉบับสมบูรณ์สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาด้วยเกณฑ์ที่สูงกว่าประกาศนี้ได้ โดยขอให้จัดทำเกณฑ์การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับ “ดีมาก” ที่ได้รับความเห็นชอบจากหลักสูตร และส่งมายัง ภารกิจทะเบียนและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ ภายในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 เพื่อจักได้ดำเนินการเสนอคณะกรรมการบริหารคณะออนุมัติก่อนบังคับใช้กับนิสิตในหลักสูตรฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

(รองศาสตราจารย์ ดร.รัชชัย ชรินพานิชกุล)

รองคณบดี

(ร่าง) เกณฑ์การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์ “ระดับดีมาก” สำหรับนิสิตเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561
จากมติที่ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรและวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

หลักสูตรปริญญาโท **บริหารธุรกิจ**

แผนการเรียน	การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ	
	เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา	(ร่าง) เกณฑ์ขั้นต่ำการประเมินผล วิทยานิพนธ์ ระดับ“ดีมาก”
<ul style="list-style-type: none"> ■ แผน ก <ul style="list-style-type: none"> ● แบบ ก 1 (วิทยานิพนธ์อย่างเดียว) 	ต้องมีผลงานทางวิชาการเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติหรือระดับชาติ	<ul style="list-style-type: none"> ➢ ต้องมีผลงานทางวิชาการเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 ฉบับ หรือ ➢ เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ อย่างน้อย 2 ฉบับ
<ul style="list-style-type: none"> ● แบบ ก 2 (รายวิชา+วิทยานิพนธ์) 	ต้องมีผลงานทางวิชาการเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติหรือระดับชาติหรือ เผยแพร่ผลงานในรายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์ (Proceedings)	<ul style="list-style-type: none"> ➢ ต้องมีผลงานทางวิชาการเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 ฉบับ หรือ ➢ เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ หรือในรายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์ (Proceedings) อย่างน้อย 2 ฉบับ
<ul style="list-style-type: none"> ■ แผน ข 	ต้องมีผลงานทางวิชาการเผยแพร่เช่นเดียวกับนิสิต แผน ก หรือเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ หรือเผยแพร่ในวารสารของมหาวิทยาลัย	

หมายเหตุ หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ และรายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์ สำหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562

(ร่าง) เกณฑ์การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์ “ระดับดีมาก” สำหรับนิสิตเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561 จากมติที่ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรและวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

หลักสูตรปริญญาตรีบัณฑิต

แผนการเรียน	การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ	
	เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา	(ร่าง) เกณฑ์ขั้นต่ำการประเมินผลวิทยานิพนธ์ ระดับ “ดีมาก”
<ul style="list-style-type: none"> ▪ แบบ 1 (วิทยานิพนธ์อย่างเดียว) 	ต้องมีผลงานทางวิชาการเผยแพร่ในวารสาร อย่างน้อย 2 ฉบับ โดยที่อย่างน้อย 1 ฉบับ ต้องเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ	ต้องมีผลงานทางวิชาการเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 ฉบับ
<ul style="list-style-type: none"> ▪ แบบ 2 (รายวิชา+วิทยานิพนธ์) 	ต้องมีผลงานทางวิชาการเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 ฉบับ	ต้องมีผลงานทางวิชาการเผยแพร่ในวารสาร อย่างน้อย 2 ฉบับ โดยที่อย่างน้อย 1 ฉบับ ต้องเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ

หมายเหตุ หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ และรายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์ สำหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562

